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Cofnodion Cyfarfod 03/02/2023

Pwynt Agenda Prif drafodaeth Pwyntiau Gweithredu

1. Croeso ac
Ymddiheuriadau

Presenol
Aled Johnston, Arwel Llywelyn, Bill Davies, Cris Tomos (Cadeirydd),
Eirlys Twigg, Emyr Thomas, Hywel Lewis, Robin Davies, Roger
Howells
Shon Rees (Cynghorydd Sir)
Bethan Williams (Clerc)

Ymddiheuriadau
Iwan Evans, Melony Richards

2. Cofnodion cyfarfod
blaenorol  – Cynnig ac eilio

2022/12/01
Cynigiodd Hywel eu bod yn gywir, eiliodd Eirlys ac fe’u derbyniwyd fel
cofnod cywir.

3. Materion yn codi o’r
cofnodion

(i) Rhandiroedd Hermon
● Mae llythyr a chytundeb ar gyfer y rhandiroedd wedi eu danfon

at bawb oedd â rhandir llynedd ond does dim un wedi dod nol.

(ii) Cyfraniad i Cyngor ar Bopeth Aberteifi
● Does dim manylion banc wedi dod

(iii) Ymateb i Ymgynghoriad y Comisiwn Cymunedau
Doedd dim modd cylfwyno ymateb gan fod Cris ar y Comisiwn.
Wnaeth dim un cynghor cymuned arall gyflwyno ymateb chwaith.

(iv) Golau Nadolig

Roger a chynghorwyr Hermon i ddilyn lan i gael
cytundeb gan y rhai sydd â rhandiroedd.

Bethan i dilyn lan a holi am fanylion banc

https://docs.google.com/document/d/1VQs5GyXRhDTGcDPM-gfHF0PBAy0eXWkdJVNHhTs0BC0/edit


Aeth golau Nadolig lan ac mae anfoneb am £40 i ddod amdanyn nhw.

(v) Cynlluniau’r Menshed
● Mae'r Menshed wedi cyflwyno cais am Grant Cyfoethogi Sir

Benfro ar gyfer y gwaith ar y sied. Mae'r arian grant yn cael ei
ddyranu fesul ward a does dim digon o arian ar gfyer ward
Crymych i wneud y gwaith.

● Bydd y Menshed yn gofyn i wardiau cyfagos i gael rhan o'r
arian grant sydd ar gael iddyn nhw.

(vi) Arwydd Ysgol y Preseli
● Daeth ymateb i'n llythyr i ddweud bod yr arwydd wedi mynd i

ben.
● Nodwyd siom, gan fod cymaint o arian wedi ei wario ar yr

arwydd, ei fod wedi mynd i ben mewn cyn lleied o amser.

4. Gohebiaeth i. Ambiwlans Awyr Cymru
● Daeth cais gan yr Ambiwlans Awyr am gyfraniad tuag at eu

gwaith.
● Cynigiodd Hywel ein bod yn rhoi £200, eiliodd Roger a

chytunwyd i roi £200.

ii. Clebran

Datganodd Cris ddiddordeb, gan ei fod yn drysorydd i Clebran

● Daeth cais gan Clebran am gyfraniad ariannol.
● Doedd swm cyfraniad llynedd ddim gyda ni ond cynigiodd Bill

ein bod yn rhoi’r un faint, eiliodd Roger a chytunwyd i hynny.
● Bydd Bethan yn rhoi gwybod i bawb faint oedd cyfraniad

llynedd yn dilyn y cyfarfod.

iii Aelod i Gorff Llywodraethol Ysgol Clydau

Bethan i drefnu cyfraniad i’r Ambiwlans Awyr

Bethan i drefnu cyfraniad o £150 i Clebran



● Daeth gwahoddiad am enwebiad i fod ar Gorff Llywodraethol
Ysgol Clydau.

● Doedd neb am dderbyn enwebiad.

iv Cyfarfod i drafod diogelwch ffordd ym Mhentregalar - 6pm 7/02
yng Nghanolfan Hermon

● Mae pentrefwyr wedi trefnu cyfarfod agored i drafod diogelwch
ffordd ym Mhentregalar gan fod damweiniau a chyflymder yn
broblem.

● Mae gwahoddiad i’r cynghorwyr fod yn y cyfarfod.

5. Cynllunio Estyniad - Cidigill Isaf, Blaenffos, SA37 0JA
● Er bod yr estyniad yn codi lefel y tŷ mewn un rhan mae’r tŷ i

mewn o’r rhewl felly fyddai’r estyniad ddim i’w weld yn amlwg.
● Nid oedd unrhyw wrthwynebiad.

6. Cynllun Ymgysylltu â
phobl ifanc - CWBR

● Mae cynllun i ddatblygu cysylltiad pobl ifanc â democratiaeth
gan Planed.

● Gwahoddwyd dau o brif swyddogion Ysgol Bro Preseli i ddod i
gyfarfodydd yn cyngor cymuned ond gan eu bod yn brysur
dydyn nhw ddim wedi gallu do di’r cyfarfodydd hyd yn hyn -
maen nhw am ofyn i ddisgyblion eraill.

● Cytunwyd i Aled edrych mewn i’r cynllun a’r posibiliadau.

● Mae Cyngor Manordeifi yn awyddus i fod yn rhan or cynllun
felly gallen nhw fod yn gyswllt am wyodoaeth hefyd.

Cris a Bethan i ddanfon gwybodaeth am CWBR
at Aled

7. Bocsys grit ar gyfer ardal
Crymych

● Dydy Glôg, Llanfyrnach na Glandwr ddim yn cael eu gritio, a
fyddan nhw ddim ar y llwybr gritio ond mae sawl un wedi
cysylltu i ddweud bod rhewlydd yn wael.

● Dydy’r cyngor sir ddim yn darparu bocsys grit, ond yn rhoi arian
i’r cyngor cymunedau brynu rhai.

● Gall cynghorau cymuned brynu bocsys grit a bydd y cyngor yn
eu llenwi nhw yn rheolaidd.



● Cytunwyd bod angen tua tri bocs.
● Mae modd cael bocsys ar-lein, ond maen nhw’n rhatach wrth

brynu mwy. Gan fod Cyngor Cymuned Maenclochog eisiau rhai
hefyd cytuwnyd i’w prynu nhw gyda’i gilydd.

Shon i drefnu prynu bocsys grit ar y cyd â
Chyngor Maenclochog

8. Sbwriel Casglu Sbwriel:
● Mae problemau sbwriel wedi codi mewn cyfarfodydd yn y

gorffennol, ac wedi codi eto yn ddiweddar.
● Cytunwyd i Shôn i gael pobl at ei gilydd yn ystod yr Haf a

threfnu pickers a bagiau sbwriel.

Bin ym Mharc Hermon
● Dydy’r bin yn y parc yn Hermon ddim yn cael ei wagio odn mae

pobl yn dal i geisio gwasgu sbwriel mewn.
● Gofynnwyd i Shôn drefnu bod y bin yn cael ei dynnu o’r parc.

Shôn i roi ddiweddaru am gynlluniau casglu
sbwriel.

Shôn drefnu bod y bin yn cael ei dynnu o barc
Hermon

9. Cyllid ● Roedd £19,037 yn y banc ddiwedd mis Ionawr.

Ffurflen Flynyddol 2019/20
● Doedd ffurflen ariannol flynyddol 2019/20 ddim wedi ei

chyflwyno i’r archwilydd, ond mae hi wedi ei pharatoi, ac wedi ei
chylchredeg cyn y cyfarfod.

● Cytunwyd bod y ffurflen yn barod i’w chyflwyno a bod Cris
Tomos yn arwyddo’r ffurlfen ar ran y cyngor.

Bethan i ddanfon ffurflen 2019/20 i’r archwilydd

10. UFA (i) Cwtsh Cynnes Seion
● Mae Seion wedi bod ar agor deirgwaith ar gyfer Cwtsh Cynnes,

ac wedi bod yn llawn.
● Mae pobl wedi rhoi cyfraniadau hael ond does dim bil am

drydan wedi dod eto felly bydd hynny’n ystyriaeth wrth
benderfynu parhau ar ôl mis Mawrth.

(ii) Fferm Villa
● Mae bwriad ail-edrych ar y fynedfa.
● Mae cynlluniau newydd wedi eu cyflwyno hefyd - bydd y tai yn Shôn i ddanfon y cynlluniau diweddaraf at y



fwy cynaliadwy ac yn llai o faint. Tai un neu ddwy ystafell fydd y
rhan fwyaf, gan mai dyna mae pobl eisiau.

● Bydd 36 o dai i’w rhentu yn y cyfnod cyntaf, ac mae cymal lleol i
fod arnyn nhw.
Mae Shôn yn mynd i holi ai tai rhent sydd eu hangen mewn
gwirionedd.

● Bydd ail gyfnod yn cael ei ystyried ar ôl adeiladu’r cyntaf.

● Mae Ateb yn edrych i adeiladu tai yng Nghrymych hefyd, odn
does dim manylion am hynny.

(iii) Golau Nadolig
Fe wnaeth Robin ddatgan diddordeb

● Mae angen talu am y trydan gafodd ei ddefnyddio ar gyfer y
golau Nadolig.

● Cytunwyd i ofyn am swm gan Neuadd y Farcet.

● Cytuwnyd bod angen rhoi cyfraniad i’r Gwasanaeth Tân am
osod a thynnu’r goalu hefyd.

● Cynigiodd Cris roi  £100, eiiodd Hywel a chytunwyd i roi £100.

(iv) Cyflymder
● Mae cyflymder yn dal yn broblem ar y ffordd mewn i Grymych

felly mae Shôn am edrych i mewn i greu “speedwatch” lleol.

(v) Papur Tŷ Bach
● Mae papur tŷ bach yn dal i gael ei ddwyn o’r tŷ bach yng

Nghrymych felly mae angen edrych mewn i gael dispenser o
fath gwahanol.

cynghorwyr

Bethan i drefnu cyfraniad i’r Gwasanaeth Tân

11. Dyddiad a Lleoliad y
Cyfarfod Nesaf

● 7.30, nos Iau Mawrth 2
● Llyfrgell Crymych




